



XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU SỰ ĐÓNG GÓP CỦA QUÝ VỊ

600 kr. cho cả gia đình cả năm sẽ được dùng
cho các hoạt động, sinh hoạt và chi phí của
làng VIDA, rất trân trọng mọi sự đóng góp
dù nhiều hay ít. Xin sử dụng MobilePay hoặc
chuyển số tiền vào tài khoản của chúng ta:

0755 – 3234257365



VIDA gården / Lang Viet Nam

#25864

Xin vui lòng ghi danh cho cả
gia đình trên trang web:

vi-da.dk



Xin chân thành cảm ơn

M.
Schrøder

VIDA

hai thế giới - một cộng đồng

vi-da.dk



Viborgvej 721
8471 Sabro
info@vi-da.dk
+45 25 36 82 14
CVR. nr. 44689529



LÀNG VIDA CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI ĐAN MẠCH

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm người tỵ nạn Việt Nam ở Đan Mạch vào năm 2025, chúng tôi đang thực hiện lập một mảnh đất/ một khu vườn văn hóa vui tươi, lành mạnh, ấm cúng như mọn quà trao tặng lại cho đất nước Đan Mạch để bày tỏ lòng chân thành tri ân. Với chương trình này, chúng tôi sẽ xây sửa ngôi nhà mới mua thành các phòng sinh hoạt dưới dạng một trung tâm văn hóa, là một hội đoàn có tên là Làng ViDa. VIDA là một hội đoàn văn hóa tự nguyện mong muốn kết hợp những điều tốt đẹp nhất của Việt Nam và Đan Mạch – và để tô điểm sắc nét Việt Nam trên bản đồ Đan Mạch như một trung tâm sinh hoạt xã hội, thông qua các sự kiện văn hóa, truyền thống – chúng tôi với tâm ý muốn sửa sang nơi này trở nên hấp dẫn và giàu trải nghiệm cho nhịp sống của một đoàn thể đa dạng, từ các thành viên thuộc khu vực địa phương cũng như những khách từ bên ngoài đến thăm.

Với một trung tâm văn hóa và đoàn thể đa chức năng, được bao quanh bởi các khu sinh hoạt ngoài trời thú vị và đầy cảm hứng; chúng tôi mong muốn tạo ra một tụ điểm gặp gỡ thân thiện và ấm cúng, ngoài ra nơi đó còn là một nơi giải trí cho cộng đồng qua các sinh hoạt, các trò chơi, các câu chuyện kể hấp dẫn đồng thời kết hợp với nhau với cảnh không gian nghỉ ngơi yên tĩnh tuyệt vời, được ngăn cách khỏi nhịp sống nhộn nhịp hàng ngày.

VIDA hoan nghênh đón mời mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi - và trân trọng mọi giá trị chân thành, nơi có thể bổ sung, hỗ trợ, truyền cảm hứng, chia sẻ, cộng tác với nhau, cho nhau giữa các thế hệ - và mỗi thế hệ đều có thể đóng góp bằng kinh nghiệm, bằng trí tuệ, niềm vui, sự hiện diện và sự quan tâm cho nhau.



MỤC ĐÍCH

Mục đích của chúng tôi là tạo ra một không gian với môi trường xung quanh thú vị và đầy cảm hứng, nơi có những bàn tay, khối óc và những trái tim nhiệt thành góp lại có thể cống hiến những gì chúng tôi đã có được trong cuộc sống ở Đan Mạch. Cùng nhau, chúng tôi sẽ bắt nhịp cầu nối kết giữa văn hóa Việt Nam và Đan Mạch - và chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự cổ vũ bởi thế hệ cha anh để cùng chung xây dựng lên bởi thế hệ hiện tại và tiếp đến sao cho nhiều thế hệ tương lai có thể tiếp tục xây dựng và phát triển để trở thành một cộng đồng lành mạnh, tốt đẹp và có thể đóng góp cho xã hội thông qua Vi-Da. Chúng ta sẽ ươm mầm bởi những tinh hoa, kinh nghiệm từng trải qua với những hạt giống Việt Nam trên đất Đan Mạch, cùng nhau vun trồng, tưới nước để cộng đồng chung Vi-Da có thể được đơm hoa và kết trái.

Về mặt văn hóa, chúng tôi cũng rất tôn trọng những thế hệ trước, những vị ân nhân đã nâng đỡ bảo trợ chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này bày tỏ lòng tri ân của chúng tôi đối với họ - vì nếu không có họ, chúng tôi đã không có nơi đây ngày hôm nay. Thật là một đặc ân khi được sống ở một đất nước đầy may mắn và hiền hoà như Đan Mạch - và chúng tôi vừa tự hào vừa vinh dự về điều đó. Với hội đoàn Vi-DA, chúng ta sẽ phải cùng nhau nâng đỡ - và cùng đóng góp vào đó hoặc bằng cách nào đó tùy theo khả năng hoặc bằng sự mong muốn của mỗi chúng ta. Chúng ta sẽ giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau và cũng để có thể giúp đỡ những người khác, mà trong đó sự đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và lòng bác ái là nền tảng của toàn thể hội đoàn của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ tạo ra sự khác biệt tích cực cho từng sự vụ, dự án hoặc sự kiện và nỗ lực tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn thông qua sự dẫn thân cống hiến và công việc điều hành của mình.

VIDA có nghĩa là:

Việt Nam - Đan Mạch

VI có nghĩa như là: Chúng Ta, Chúng Ta cùng nhau thực hiện.

ĐA có nghĩa như là: Thời trong (quá khứ) (trí tuệ xưa, tích tụ bây giờ, truyền lại cho mai sau)

Vida = Nghĩa là: Cuộc sống / cuộc sống có nghĩa theo tiếng Tây Ban Nha
ID = danh tính (Việt/Đan Mạch) – điều này là tốt nhất của cả hai thế giới.

Đan Mạch tự hào về Dannebrog của chúng ta - theo cách tương tự, nhiều người Việt Nam vẫn có cảm giác thân thuộc cũng như niềm tự hào gắn liền với lá cờ vàng nguyên thủy của Việt Nam với 3 sọc đỏ. Nó là một phần của cuộc đi tản lịch sử /câu chuyện của chúng ta nền tảng mà chúng tôi vẫn xác định.

KẾ HOẠCH TƯƠNG LAI CHO MẢNH ĐẤT VI-DA:

- (2024-2025) Đổi mới và xây dựng các căn nhà hiện có thành một trung tâm văn hóa và những căn phòng sinh hoạt nhỏ hơn với diện tích 200m2.
- (2024-2025) Thành lập các khu vực ngoài trời đặc trưng với vườn thảo mộc, trồng cây lấy cảm hứng từ sắc thái Á châu và sân chơi với câu chuyện hồi tưởng (ví dụ: Mô hình chiếc thuyền để tưởng nhớ cuộc giải cứu thuyền nhân tỵ nạn và nguồn cảm hứng chung về cảnh quan tươi đẹp của Việt Nam.
- (2025-2030) Những thửa đất mới sẽ được bổ sung dưới hình thức trung tâm hoạt động VIDA với nhiều hội trường liên kết dành cho các sinh hoạt văn hóa cùng các sự kiện lớn hơn. Một tòa nhà mới, đồng thời phù hợp với hoàn cảnh tương lai, nơi dự tính xây dựng cũng như mong muốn thực hiện cho nhu cầu của cuộc sống thực tế. Phần mở rộng bao gồm nhiều hội trường, khu triển lãm, quán cà phê và phòng hội, phòng học, phòng thể thao, văn nghệ sẽ tạo thành một địa điểm gặp gỡ mang tính cách cộng đồng rộng rãi.

VIDA+

(TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI GIÀ YẾU)

(2030-2040) Thành lập TRUNG TÂM CHĂM SÓC và bảo dưỡng người già với điều kiện có được. sẽ tận dụng các hoạt động các cơ sở vật chất của làng VIDA cùng với con cháu hoặc những cư dân thuộc trung tâm. Dự án VIDA sẽ được hoàn thành với VIDA+, dự án sẽ nắm bắt những điểm cộng của cuộc sống với trọng tâm là sự tích cực trong cuộc sống. +: biểu tượng về chăm sóc y tế, thuốc men và chăm sóc. "Hệ thần kinh" bên trong của VIDA+ phải là tình yêu, sự ấm áp, sự quan tâm và hiện diện - giống như những gì các thế hệ trước đã mang lại cho chúng ta. Mong đợi dự án dự kiến là 36-48 căn nhà cùng các tiện ích dịch vụ đi kèm.

VIDA+